



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง (14 ต.ค.61)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>วันคล้ายวันสวรรคต ร.9</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่พระลานพระราชวังดุสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมพิธี และในเวลา 09.00 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรี นำกรม. ข้าราชการ วางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกลุ่มประชาชนจิตอาสารวมตัวกันทำความสะอาดบริเวณฟุตบอล สนามรอบในสนามหลวง ตามโครงการ”จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ</p> <p>ต่อมาเวลา 19.00 น. นายกฯ เป็นประธานกิจกรรมถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และเปิดเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์</p> <p>-เสนอข่าว นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา รวมพลังจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร</p> <p>ด้าน เจ้าหน้าที่ สสจ.ตรัง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร</p>
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ สปริงนิวส์ (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>ร้อยใหม่เสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.สิทธิชัย ศรีโสภากาเจริญรัตน์ ผกก.สน.วังทองหลาง เรียกประชุมชุดพนักงานสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานคดีการเสียชีวิตของนางณัฐมณ ประชาเสรี ในคลินิกเสริมความงาม พบว่า คลินิกดังกล่าวไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาล กองกฎหมายฯ แจ้งความร้องทุกข์ และเรียกแพทย์เจ้าของคลินิกมารับทราบข้อกล่าวหา แล้ว มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เบื้องต้นแพทย์ให้การปฏิเสธ หลังจากนั้นจะนำคำให้การของแพทย์คนดังกล่าวไปประกอบกับพยานอื่นๆ และจะสอบพยานที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาลผู้ช่วย และผู้ที่เกี่ยวข้องในคลินิกตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มา จากนั้นจะนำผลการค้นและสำนวนคดีส่งให้แพทย์สภาพิจารณาว่าการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนของแพทย์หรือไม่ เพื่อแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และหากตรวจพบว่าไม่มีข้อในใบประกอบโรคศิลปะจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากแพทยสภา ตำรวจสามารถดำเนินคดีอาญาได้เลย ส่วนที่การชันสูตรศพเบื้องต้นพบว่าผู้ตายมีโครงหักและดับแตก ต้องสอบหมอนิติเวชและรอผลตรวจทางเคมี การดำเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานวัตถุ พยานบุคคล สืบสวนพฤติการณ์ขณะเกิดเหตุ ส่งให้แพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัย คาดว่าจะใช้เวลามากกว่า 30 วัน</p> <p>ด้าน พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ขณะนี้แพทยสภาให้ฝ่ายนิติกรประสานขอข้อมูลของแพทย์รายดังกล่าวกับกรม สบส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากค้นข้อมูลของแพทยสภาไม่พบข้อมูล หากพบว่าเป็นแพทย์จริงจะเร่งนำเรื่องเข้าสู่การประชุมของกรรมการแพทยสภาต่อไป สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยในการตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมความงาม 1.ควรตรวจสอบรายชื่อแพทย์กับเว็บไซต์ของแพทยสภา ดูชื่อเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และดูหน้าแพทย์ หากพบไม่ใช่ ไม่ควรไว้ใจทำศัลยกรรม 2.ควรศึกษารายละเอียดก่อนการทำ ไม่เห็นแก่ราคาถูก 3.คิดเสมอว่าการทำศัลยกรรมอาจไม่ได้ตามคาดหวัง</p>
<p>สำนักข่าวอิศรา (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>โรคหัด</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะลงพื้นที่วันที่ 19 ต.ค.นี้ พร้อมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 3 จังหวัด ที่สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>ปัตตานี เพื่อเร่งรัดหามาตรการป้องกันปัญหาการระบาดของโรค ตลอดจนปัญหาสุขภาพในภาพรวมของพื้นที่</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นำบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนจากเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างต่อเนื่องที่รพ.สต.อัยเยอร์เวง หลังพบเด็กในพื้นที่ป่วยเป็นโรคหัดเพิ่มขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้ฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการ 323 ของสสจ.ยะลา</p> <p>ด้านนายอิสมาแอ หะยีมะนุส คกก.อิสลามประจำ จ.ยะลา สาขาเบตง กล่าวว่า สำนักจุฬาราชมนตรีได้ระบุแล้วว่า การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่ชาวมุสลิมพึงกระทำ เรียกว่าเวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อให้มีชีวิตที่ดีงามต่อไป ไม่ขัดหลักศาสนา</p>
<p>ไทยรัฐ (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>ไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคไขหวัดใหญ่ของสำนักโรคติดต่อภายในปี 2561 ตั้งแต่เดือน ม.ค. พบผู้ป่วยแล้ว 136,833 ราย เสียชีวิต 23 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ระยอง พิษณุโลก และ เพชรบูรณ์ ตามลำดับ ส่วนกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ แรกเกิด - 4 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 10-14 ปี ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนผู้ป่วยไขหวัดใหญ่ในปีนี้อีกว่าค่อนข้างสูงและจากโปรแกรมตรวจสอบการระบาดพบว่า ในปี 2561 พบรายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 163 เหตุการณ์ สถานที่ที่มีการพบผู้ป่วยสูงสุดคือเรือนจำ 60 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นโรงเรียน 38 เหตุการณ์ ขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยไขหวัดใหญ่ ซึ่งจะมีอาการไข้ ไอมีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ กรณีมีไข้รับประทานยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้น 2-3 วัน ควรรีบพบแพทย์</p>
<p>ข่าวสด (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>บ้านต้นแบบคนชรา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้บรรจุโครงการ “รู้ทัน...กันหัดช้า” เพื่อดูแลผู้ป่วยไม่ให้เกิดกระดูกหักซ้ำ ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ กับ บริษัท พกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้เสนอแบบและจัดสร้างตัวอย่างการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม อันที่เข้ากับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พร้อมมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันการลื่นล้ม เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมและนำไปปรับใช้กับบ้านของตนเองได้อย่างถูกหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยสูง ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงและเสนอนวัตกรรมแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้สามารถปรับใช้ในการปรับแต่งสภาพแวดล้อมที่บ้านตนเองได้</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การป้องกันการเกิดภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน ทำได้ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกาย กินอาหารที่มีแคลเซียมพอเพียง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนและกระดูกหัก ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และกินยาสเตียรอยด์ เป็นต้น</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>โรคโกเชอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว โรคโกเชอร์ (Gaucher) เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมแอลเอสดี จัดอยู่ในกลุ่มโรคหายาก ปัจจุบันมีผู้ป่วยทั่วประเทศประมาณ 20-30 คน แต่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาและอยู่ในระบบสาธารณสุขเพียง 15-20 คน</p> <p>ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล หัวหน้าสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการรักษาโรคโกเชอร์ในประเทศไทยมี 2 วิธี คือ 1.ใช้ยารักษาเอนไซม์เป็นหลัก 2.ใช้ยารักษาเอนไซม์ร่วมกับปลูกถ่ายไขกระดูก ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรทอง บัตรประกันสังคม และบัตรข้าราชการเพื่อรับสิทธิการรักษาด้วยเอนไซม์ได้ แต่เงื่อนไขของ สปสช.ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เช่น หากจะปลูกถ่ายไขกระดูก ต้องได้รับไขกระดูกมาจากพี่น้องเท่านั้น ซึ่งการให้เงินสนับสนุนการปลูกถ่ายไขกระดูกกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐมากกว่า เพราะหากผู้ป่วยหายขาดในระยะยาว รัฐจะใช้งบประมาณลดลงไปมากกว่าค่ายาเอนไซม์ที่ต้องจ่ายไปตลอดชีวิต จึงอยากให้ปรับข้อกำหนดใน สปสช.ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพันธุกรรม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิการรักษาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณการรักษามากที่สุด และควรมีแนวทางในการจัดตั้งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม เพื่อประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโกเชอร์รวมถึงกลุ่มโรคพันธุกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>เทียบรายจ่ายการศึกษากับสาธารณสุข</b></p> <p>-กล่าวถึง ผลวิเคราะห์การใช้จ่ายด้านการศึกษาไทยในยุครัฐบาล คสช. ดำเนินการโดย ดร.ชัยยุทธ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนความเสมอภาคการศึกษา กองทุนสสส. และธนาคารโลก สรุปว่า การที่รัฐบาลทุ่มงบพัฒนาด้านการศึกษาไทยกว่า 6 แสนล้านบาทต่อปี ไม่ทำให้คุณภาพการศึกษาเด็กไทยดีขึ้น เพราะ 74% เป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รายจ่ายด้านบุคลากร มีงบที่ใช้ดำเนินงานเพียง 7% เป็นงบลงทุน 5% และเป็นงบอุดหนุน 13% ผลการวิเคราะห์ยังชี้ว่า งบรายจ่ายรัฐบาลที่ใช้ในโครงการประกันสุขภาพเฉลี่ย 7,354 บาท ต่อคนต่อปี เทียบกับงบรายจ่ายด้านการศึกษาเฉลี่ย 56,353 บาทต่อคนต่อปี สูงกว่างบรายจ่ายด้านสุขภาพ 7 เท่า แต่งบโครงการหลักประกันสุขภาพ ได้ประโยชน์คุ้มค่าง่วงบด้านการศึกษา 7 เท่าตัว</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>แนวโน้มผู้หญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.เริ่งฤดี ปธานวนิช รองผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบอัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ในเขตเมืองสูงขึ้นเกือบเท่าตัว ขณะที่งานวิจัยล่าสุดที่ทำการสำรวจสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิง พบว่า 32% ของวัยรุ่นหญิงที่มาเที่ยวสถานบันเทิงสูบบุหรี่ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศกว่า 20 เท่า ปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ที่ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่มากขึ้น ได้แก่ เทียบกลางคืนตามสถานบันเทิง มีแฟนหรือเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่ มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ และเชื่อว่าสูบบุหรี่ทำให้ดูดีมีเพื่อนมาก นอกจากนี้ ยังพบว่า วัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุต่ำกว่า 19 ปี และหาซื้อบุหรี่ได้ง่ายจากร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ และสถานบันเทิงบริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกว่า 50% ซื้อบุหรี่ที่สถานบันเทิง โดยในสถานบันเทิงมีการสูบบุหรี่สูงถึง 22% แม้ว่าจะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ดังนั้น การจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ โดยการจำกัดจำนวนร้านค้าปลีก โดยเฉพาะบริเวณชุมชนและสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันไทยมีร้านค้าปลีกบุหรี่มากกว่า 800,000 ร้าน ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายบุหรี่เพียงปีละ 100 บาท</p>
<p>เว็บไซต์ข่าวสด (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>สรรพสามิตจับบุหรี่เดือน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีกรมสรรพสามิตจับกุมเจ้าของเพจ โทนี่บุหรี่ทำเอง ได้ที่ชอยรามคำแหง 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ พ้อมนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมี ความผิดตามมาตรา 204(1) พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ฐานมีไว้ขาย หรือเพื่อขายซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษี และมีกรมโฆษณาผ่านโซเซียลมีเดีย เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ดำเนินการส่งฟ้องศาล โดยประมาณการค่าปรับ 11,066,715 บาทนั้น</p> <p>ล่าสุด เจ้าของเพจ โทนี่บุหรี่ทำเอง ได้ไลฟ์สด ยอมรับผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ ในส่วนของตัวออตยาเส้นและตัวมวนบุหรือนั้นไม่ผิดกฎหมาย ตอนนี้ได้เร่งทำโรงงานยาเส้น และมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถโฆษณาได้</p>
<p>www.thaiquote.org (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>ผลวิจัยน้ำยาบ้วนปาก รพ.น่าน</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.ปณัฐดา กันทาเศษ เกษัชกรปฏิบัติการ หนึ่งในทีมวิจัยจากรพ.น่าน ได้นำเสนอผลงานวิจัยน้ำยาบ้วนปาก 3 สูตร พบว่า น้ำยาบ้วนปากสูตรน้ำเกลือผสมผงฟู ช่วยลดความรุนแรงของภาวะเยื่อช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด ทำเองได้ง่าย ราคาประหยัด อัตราส่วนคือ น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 240 ซี.ซี. เกลือแกง 1 ช้อนชา ผงฟู 1 ช้อนชา ใช้ครั้งละ 60 ซี.ซี. กลั้วปากนาน 2-3 นาที แล้วบ้วนทิ้ง วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร เข้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน ทำต่อเนื่อง 14 วัน</p>
<p>เว็บไซต์สนุก (14 ต.ค.61)</p>	<p><b>ตรวจยึดยาสมุนไพรผสมสเตียรอยด์</b></p> <p>-เสนอข่าว สสจ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณลานวัดไผ่ขวาง ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีกลุ่มบุคคลเข้ามาขายหนังกลางแปลง และขายยาน้ำสมุนไพรแผนโบราณ พร้อมทั้งอวดอ้างสรรพคุณ โดยให้ผู้สนใจได้ชิมยาสมุนไพร ซึ่งต่างมีอาการดีขึ้น หายปวดขา ทันทาเห็น พบนายวิจิต อายุ 37 ปี กำลังเตรียมตั้งจอหนังกลางแปลง ภายในรถพบนาน้ำกษัยเส้น และยาสตรี บรรจุขวดละ 640 ซี.ซี. มีฉลากและสถานที่ผลิต/จำหน่าย ระบุอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยพบขวดต้องสงสัย 30 ขวด มีตะกอนขาวขุ่นนอนอยู่ก้นขวด ได้ใช้ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ตรวจสอบ พบมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่จริง จึงได้ตรวจยึดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันผลที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก จากนั้นได้ติดตามสมาชิกที่เหลือที่กำลังเดินทางเข้าไปบ้านเนินสง่า ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ ตรวจยึดรถบรรทุก 6 ล้อ 2 คัน มีนายสมาน อายุ 48 ปี กับ นายพรชัย อายุ 20 ปี ชาว จ.ขอนแก่น เป็นผู้ขับขี่</p> <p>ทั้งนี้ รถฉายหนังทั้ง 3 คันจะแยกกันไปฉายหนังตามพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งโฆษณาขายยาน้ำสมุนไพร อวดอ้างสรรพคุณ ในราคาขวดละ 100 บาท โดยให้ชิมยาน้ำสมุนไพรขวดที่ผสมสารสเตียรอยด์ในปริมาณที่มากกว่าปกติ ทำให้ชาวบ้านรู้สึกอาการดีขึ้นทันทีและหลงเชื่อซื้อ และเมื่อชาวบ้านย้อนกลับมาซื้ออีก จะให้ขวดที่ผสมสารสเตียรอยด์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เล็กน้อย เพื่อให้กินแล้วยังคงเห็นผล จนวันสุดท้ายของการฉายหนังจะขายขวดที่ไม่ได้ผสมสาร สเตียรอยด์ให้ ก่อน            ตระเวนออกไปฉายหนังในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป</p> <p>น.ส.น้ำทิพย์ มุขมมาลา เกสัชกรชำนาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบสารสเตียรอยด์ผสมอยู่ในยาน้ำสมุนไพร 174 ขวด จึงตรวจยึดไว้และจะส่งตัวอย่างไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch